
sþ. 963. Fyrirspurn [511. mál]
til viðskiptaráðherra um gjaldskrárhækkanir tannlækna.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

Hversu mikið hafa gjaldskrár Tannlæknafélags Íslands hækkað frá 1. janúar 1982 til l,
maí 1985?

Óskað er eftir að fram komi heildarhækkun á tímabilinu, hvenær gjaldskrárbreyting-
arnar urðu, hverjar þær voru hverju sinni, að hve miklu leyti hver hækkun stafaði af
launahækkun tannlækna og að hve miklu leyti af auknum rekstrarkostnaði og enn fremur
samanburður á gjaldskrárhækkunum og verðþróun og almennum launabreytingum á
framangreindu tímabili.

Skriflegt svar óskast.


